

# หนังสือแก้ไขกฎและข้อบังคับพื้นฐานของโครงการบริการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างชาติ

1. กระทบแรงงาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ากระทบ)

เพื่อเป็นการตรวจสอบนายจ้างตามกฎหมายการว่าจ้างหรือการรับช่วงต่อการทำงานของคนต่างชาติตามกฎหมายจ้างงานข้อบัญญัติที่ 46 วรรค1 วรรค8 ถึงวรรค10 ตามข้อกำหนดการทำงานของคนต่างชาติ

ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำการตรวจสอบและควรแนบ(หนังสือโครงการบริการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างชาติ) เป็นพื้นฐานสำหรับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร

2. นายจ้างควร 「การอนุญาตและวิธีการบริหารสำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติ」 ตามข้อกำหนดมาตราที่ 19 วรรค1

กำหนดหนังสือโครงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างชาติ โดยข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานมีดังต่อไปนี้

一. งานประมงทะเล (ที่อยู่อาศัยบนบก) งานผู้ดูแลในสถานอนุบาล งานด้านการผลิตงานก่อสร้างและงานด้านการฆ่าสัตว์

(ตารางตามแบบแนบ1)

รายการ		มาตรฐาน
หนึ่ง	1. น้ำดื่ม	(1) น้ำดื่มต้องเป็นไปตามมาตรฐานของน้ำดื่ม และจะต้องมีสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย. (2) ไม่ควรติดตั้งภาชนะเครื่องดื่มเพื่อใช้ร่วมกัน. (3) แหล่งน้ำที่ไม่ใช้น้ำดื่ม (เช่นน้ำที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม น้ำที่ใช้ดับเพลิง เป็นต้น) และจะต้องมีสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.
อาห ารแล ะน้ำ ดื่ม	2. ห้องอาหาร ครัว(หากติดตั้งควรสอดคล้องกับมาตรฐาน)	(1) ห้องอาหาร ห้องครัวแยกออกจากกัน ควรจัดและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และควรมีแสงสว่างส่องผ่านอย่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวกและมีมาตรการป้องกันยุง แมลงวัน แมลงสาบและหนู. (2) ควรทำความสะอาดเครื่องมือทำอาหาร โต๊ะและเก้าอี้ให้สะอาด (3) ชาวต่างชาติที่เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพ และผลตรวจสุขภาพไม่ผ่านตามมาตรฐานระหว่างที่รอส่งกลับประเทศนั้น ควรใช้ภาชนะที่จัดเตรียมไว้ไม่ควรใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น (4) โรงอาหาร และห้องครัวจะต้องมีประตูฉุกเฉิน(สองประตูขึ้นไป)เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินฉุกเฉิน

		<p>(5)โรงอาหาร ห้องครัวเพื่อสุขอนามัยแล้ว ควรสร้างห่างจากห้องน้ำอย่างน้อย30เมตรขึ้นไป.ถ้าเป็นห้องน้ำแบบชักโครก ไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้</p> <p>(6)รักษาความสะอาดเป็นประจำตรวจร่างกายโดยบุคลากรพิเศษและทำบันทึก</p>
	3.อาหาร	<p>(1)นายจ้างเตรียมอาหารให้ชาวต่างชาติ จะต้องให้ความเคารพในความต้องการและข้อห้ามทางศาสนาของชาวต่างชา ชาติ ต้องสะอาดถูกหลักอนามัย เพียงพอกับความต้องการและราคายุติธรรม</p> <p>(2)ชาวต่างชาติจ่ายค่าอาหารเองแต่นายจ้างเตรียมอาหาร ต้องจะให้ความเคารพในความต้องการและข้อห้ามทางศาสนาของชาวต่างช ชาติ ต้องสะอาดถูกหลักอนามัย และเพียงพอกับความต้องการ °</p> <p>ถ้าชาวต่างชาติมีจำนวนไม่ถึง30คน จะต้องพิจารณาถึงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในประเภทของอาหาร ถ้ามี30คนขึ้นไป นายจ้างและชาวต่างชาติต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน คะแนนเสียงของการตัดสินต้องไม่น้อยกว่า2ใน3ส่วน °</p>
2. ห อพัก	1.ทางเดินในห้องพัก	<p>(1)พื้นที่ห้องพักควรจัดให้กว้างมีช่องว่างและเปิดกว้าง ห้องนอนควรมีช่องเปิดกว้างทั้ง2ด้าน ควรกว้าง1.6เมตรขึ้นไป ส่วนสถานที่อื่น ๆควรกว้าง1.2เมตรขึ้นไป ภายในชั้นเดียวกันถ้าพื้นที่ไม่เกิน200 ตารางเมตร ( ถ้าชั้นใต้ดินกว้างไม่เกิน100 ตารางเมตร ) ควรกว้าง1.2เมตร °</p> <p>(2)สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการปกป้องอันตราย ต้องมีสัญลักษณ์หรือตัวอักษรเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจ ระบุทิศทางรถหลบหนีในกรณีฉุกเฉิน</p>
	2.ห้องพักที่ไม่ควรสร้างขึ้นในสถานที่ ทำงาน	<p>(1)วัตถุระเบิด วัตถุที่ง่ายต่อการติดไฟ สารออกซิไดซ์ สารที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ก๊าซที่ติดไฟ</p> <p>(2)ใช้เตาเผา สถานที่ปฏิบัติงานของหม้อไอน้ำ</p> <p>(3)การแผ่รังสีของแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไอน้ำหรือฝุ่นในสถานที่ทำงาน</p> <p>(4)แรงสั่นสะเทือนหรือสัญญาณรบกวนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในบริเวณ ใกล้เคียง</p>
	3.พื้นที่ใช้สอย	พื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ นายจ้างให้พื้นที่อยู่อาศัยแก่ชาวต่างชาติ

		เนื้อหาที่จะแบ่งตามจำนวนคน ในแต่ละคนควรมี3.2ตารางเมตรขึ้นไป
	4.ประการที่สี่หอพักควรตั้งค่าให้ตรงตามข้อกำหนดของห้องสุขา อุปกรณ์ล้าง	(1)จำนวนห้องสุขาชาย ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนของชาวต่างชาติชาติ ทุก25คนควรมี1ห้องขึ้นไป จำนวนโถชักโครก ทุก15คนควรมีจำนวนชักโครกที่ขึ้นไป (2)จำนวนห้องสุขาหญิง ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนของชาวต่างชาติหญิง ทุก15คนควรมีจำนวนชักโครกที่ขึ้นไป (3)ห้องอาบน้ำควรติดตั้งให้มีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และควรมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น และน้ำเย็น (4)รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ แบ่งแยกตามเพศอย่างถูกต้อง และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
	5.มาตรการการแยก	เมื่อได้รับการตรวจสอบสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุข พบว่าชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายกำหนด และในระหว่างรอเพื่อส่งกลับประเทศนั้น ควรจัดให้มีการแยกไปพักยั้งที่อื่น
	6.ประการที่หกตั้งกฎการจัดการที่พักชาวต่างชาติ	ตั้งกฎสำหรับการจัดการที่พักของชาวต่างชาติ และประกาศใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจสำหรับชาวต่างชาติ
	7.การปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของชาวต่างชาติ	นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของชาวต่างชาติและจะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของชาวต่างชาติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศและการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ในทำนองเดียวกัน สถานที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยต้องมีกล้องวงจรปิดที่คอยเฝ้าระวังความปลอดภัย
สาม การจ้	1.กำหนดคำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติเกี่ยวกับชีวิตการแนะนำสภาพแวดล้อมและการใช้อุปกรณ์	เขียนคำแนะนำในชีวิตเป็นภาษาที่ชาวต่างชาติอ่านเข้าใจได้ง่ายรวมถึงการแนะนำของสิ่งแวดล้้อมคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการแนะนำสถานีวิทูตต่างประเทศเป็นต้น)ประกาศในสถานที่ที่ชัดเจน และอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายก่อนที่พักชาวต่างชาติจะเข้าพักอยู่อาศัย
	2.นายจ้างหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานควรจัดหาผู้ให้ความช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ประจำวันแก่คนต่างชาติ	(1)จ้างคนงานจำนวน10คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน15คน อย่างน้อยควรจัดเตรียม1คน (2)จ้างคนงานจำนวน50คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน100คน อย่างน้อยควรจัดเตรียม2คน (3)จ้างคนงานจำนวน100คนขึ้นไป อย่างน้อยควรจัดเตรียม3คน ทุกครั้งที่มีการเพิ่มจำนวนการจ้างงาน100คน อย่างน้อยควรเพิ่มจำนวน1คน

3.การจ้างงานคนงานต่างชาติควรมีการจัดเตรียม(ภาษาจีนและภาษาแม่ที่ใช้ของคนต่างชาติ)เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการใช้ภาษา	(1)จ้างคนงานจำนวน30คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน100คน อย่างน้อยควรมีจัดเตรียม1คน (2)จ้างคนงานจำนวน100คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน200คน อย่างน้อยควรมีจัดเตรียม2คน (3)จ้างคนงานจำนวน200คนขึ้นไป อย่างน้อยควรมีจัดเตรียม3คน ทุกครั้งที่มีการเพิ่มจำนวนการจ้างงาน100คน อย่างน้อยควรมีเพิ่มจำนวน1คน
4.ก่อนเริ่มทำงานควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำงานและกฎหมาย	การดำเนิน(การจัดอบรมก่อนการทำงาน)ของคนต่างชาติ ควรแนะนำข้อปฏิบัติตามแนวทางกฎหมายในช่วงระยะเวลาการทำงานในได้ หวัน เช่นการตรวจสอบสุขภาพและ โรคติดต่อ ตามกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข กฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ กฎหมายคุ้มครองสัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเทศกาลวันหยุดเป็นต้น
5.จัดเตรียมสถานที่พักผ่อน นันทนาการและสถานที่ ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา	(1)จ้างคนงานจำนวน10คนขึ้นไป ควรจัดเตรียมสถานที่พักผ่อนอย่างเหมาะสม (2)จ้างคนงานจำนวน50คนขึ้นไป ควรจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาหรือข้อมูลข่าวสารทางศาสนา
6.จัดตั้งระบบการประกาศ ร้องเรียนและการแก้ไข ปัญหา	(1)นายจ้างควรจัดตั้งประกาศและระบบการร้องเรียนภายในองค์กร แก้ไขปัญหาการจัดการคนต่างชาติ ปัญหาอาหารหรือที่พัก และมีการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะส่วน (2)นายจ้างควรประกาศหน่วยงานบริการสอบถามแต่ละเขตของรัฐบาลและหน่วยงานบริการ สอบถามและร้องเรียนของกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาแรงงาน (3)นายจ้างควรแจ้ง1955สายด่วนบริการสอบถาม(สายด่วน1955)ให้ทราบ (4)นายจ้างควรประกาศสายด่วนกรมตำรวจ 110(รวมไปถึงการคุกคามทางเพศและการโดนทำร้ายร่างกาย)113สายด่วน คุ้มครองเด็กและสตรี(รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ การสอบถามเพื่อป้องกันการลวนลามทางเพศ

二. งานประมงทะเลในส่วนของ (ที่อยู่อาศัยบนเรือ) (ตามตารางแบบแนบ1)

รายการ	มาตรฐาน
หนึ่ง อาหา รและ	(1)น้ำที่ดื่มต้องเป็นไปตามมาตรฐานของน้ำดื่ม และจะต้องมีสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย. (2)ไม่ควรติดตั้งภาชนะเครื่องดื่มเพื่อใช้ร่วมกัน.

น้ำดื่ม	2.อาหาร	<p>(1)ควรจัดเตรียมภาชนะเครื่องใช้ในการทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขอนามัย</p> <p>(2)นายจ้างที่จัดเตรียมอาหารให้กับชาวต่างชาติ</p> <p>ควรคำนึงถึงความสมัครใจและข้อห้ามตามศาสนาของชาวต่างชาติ</p> <p>มีความสะอาดถูกหลักอนามัยมีความเพียงพอและราคายุติธรรม</p> <p>(3)ควรจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกในการประกอบอาหารตามความเหมาะสมให้สอดคล้องแก่จำนวนคนต่างชาติ</p>
สองที่ปัก	1.ที่อยู่อาศัยบนเรือ	<p>(1)พิจารณาลักษณะและความต้องการของเรือให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถรับอากาศและแสงสว่างได้สูงสุด</p> <p>(2)ควรให้ความปลอดภัยแก่ชาวต่างชาติ ให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัย เพื่อป้องกันชาวต่างชาติจากได้รับอันตรายต่อสุขภาพ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย</p> <p>(3)ห้องปักและที่นอนควรสอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.คนต่างชาติทุกคนควรมีที่นอนเป็นของตนเอง แต่ไม่รวมถึงคนต่างชาติที่ไม่ได้พักอยู่บนเรือ</li> <li>2.โครงเตียงหรือแผ่นรองเตียงควรเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง</li> </ol> <p>เนียนเรียบ ไม่ผุพังง่ายหรือเป็นวัสดุที่ซ่อนตัวของแมลงต่าง ๆ</p> <p>(4)บนเรือควรจัดตั้งอุปกรณ์ที่ถูกสุขลักษณะ ควรรักษาสะอาดอย่างสม่ำเสมอ</p>
	2.ที่พำนักฉุกเฉินชั่วคราว	<p>(1)รัฐบาลทุกระดับต้องพึงพาวิธีการป้องกันและช่วยเหลือภัยพิบัติ</p> <p>กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้มาตรการตอบสนองต่อภัยพิบัติ,เทศบาลและมณฑลที่มีเรือประมงอยู่(เมือง) เมื่อรัฐบาลออกคำสั่งให้ลี้ภัย ชาวต่างชาติควรให้ความร่วมมือไปที่เทศบาล, มณฑล (เมือง) ตามการวางแผนของรัฐบาลแลสถานที่พักพิง หรือสถานที่ตั้งที่ปักพิงชั่วคราวที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ให้</p> <p>(2)สถานที่พักพิงชั่วคราวที่เตรียมโดยนายจ้าง</p> <p>ควรมีพื้นที่พักผ่อนที่เหมาะสมและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลให้ และเตรียมอาหารให้เพียงพอ</p>
มาตรการแยกตัว		<p>เมื่อได้รับการตรวจสอบสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุข</p> <p>พบว่าชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายกำหนดและในระหว่างรอเพื่อส่งกลับประเทศนั้น</p> <p>ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที่อื่น</p>
จัดการกับอุบัติเหตุฉุกเฉิน		<p>อันเป็นผลมาจากเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินนายจ้างควรมีข้อความหรือภาษาภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อแนะนำชาวต่างชาติกับสิ่งแวดลอมบนเรือ เบอร์โทรศัพท์หรือขอความช่วยเหลือ</p> <p>มาตรการการจัดการเหตุฉุกเฉินเช่นสถานที่ตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเส้นทางหลบหนี</p>

<p>ผล- การจั ดการ</p>		<p>(1)เรือประมงควรติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดับเพลิงที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของเรือและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2)นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของชาวต่างชาติและจะต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของชาวต่างชาติอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ</p>
	<p>2. คำเนนิกา รอร มก่อนเ ริ้มทำ และ การอรบรมเกี่ย วกับก ฎหมา ย</p>	<p>การดำเนิน(การจัดอบรมก่อนการทำงาน)ของคนต่างชาติ</p> <p>ควรแนะนำข้อปฏิบัติตามแนวทางกฎหมายในช่วงระยะเวลาการทำงานในได้หวัน</p> <p>เช่นการตรวจสุขภาพและโรคติดต่อ ตามกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข กฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่</p> <p>กฎหมายคุ้มครองสัตว์ และข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมเทศกาลวันหยุดเป็นต้น</p>
	<p>3.ประกาศหน วงานร้งเร ยนเพื่อ แก้ไขปัญห</p>	<p>(1)นายจ้างควรแจ้งสายด่วน1955บริการสอบถาม(สายด่วน1955)ให้ทราบ</p> <p>(2)นายจ้างควรแจ้งหน่วยงานฝ่ายปกครองลาดตระเวนยามฝั่ง สายด่วนของความช่วยเหลือ118</p> <p>กรมตำรวจ110สายด่วนแจ้งความทั่วประเทศ</p> <p>และ113สายด่วนคุ้มครองเด็กและสตรี(รวมไปถึงการคุกคามทางเพศ</p> <p>การสอบถามเพื่อป้องกันการลวนลามทางเพศ)</p>

หมายเหตุ ชาวต่างชาติที่ทำงานประมงทะเล(อาศัยอยู่บนเรือ)ผู้ที่อาศัยที่อยู่อาศัยบนที่ดินหรือทั้งที่อยู่บนบกและบนที่พักรอ  
ตรวจสอบ

สภาพความเป็นอยู่และสภาพความเป็นอยู่บนเรือ

### 三. ผู้ทำงานแม่บ้านและผู้ดูแล ( ตามตารางแบบแนบ1 )

รายการ		มาตรฐาน
<p>หนึ่ง อาหาร และ น้ำดื่ม</p>	<p>1. น้ำดื่ม</p>	<p>(1)น้ำดื่มต้องเป็นไปตามมาตรฐานของน้ำดื่ม</p> <p>และจะต้องมีสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่คนต่างชาติสามารถแยกแยะและเข้าใจได้ง่าย.</p> <p>(2)ไม่ควรติดตั้งภาชนะเครื่องดื่มเพื่อใช้ร่วมกัน.</p>
	<p>2.อาหาร</p>	<p>(1)คนงานเป็นคนจ่ายค่าอาหารเองและนายจ้างเป็นคนจัดเตรียมอาหารนั้น</p> <p>จะต้องเคารพในความต้องการและข้อห้ามทางศาสนาของชาวต่างชาติ</p> <p>(2)นายจ้างจัดเตรียมอาหารให้แก่ชาวต่างชาติ</p> <p>จะต้องเคารพในความต้องการและข้อห้ามทางศาสนาของชาวต่างชาติ</p>

สอง ที่ปัก	1.ที่อยู่อาศัย	ควรให้ความสำคัญแก่ชาวต่างชาติ ให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัย
	2.มาตรการ แยก ที่พัก	เมื่อได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานสาธารณสุขพบว่าชาวต่างชาติเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายกำหนดและในระหว่างรอเพื่อส่งกลับประเทศนั้น ควรจัดให้มีการแยกไปพักยังที่อื่น
	3.จัดการกับ สถา นาการ ณ์ ฉุกเฉิน	ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ควรใช้ตัวหนังสือที่เข้าใจง่ายแก่คนต่างชาติหรือคำอธิบายเบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ เส้นทางหลบหนีเป็น เป็นมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
สาม การ การ การ	1.ปกป้องคุ้มครอง ความ ปลอดภัย ชาว ต่าง ชาติ	นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของชาวต่างชาติและจะต้องปกป้องความ เป็นส่วนตัวของชาวต่างชาติอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ละกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
	2.กฎหมาย พระราชบัญญัติ การ สนับสุนนแ ละเท ศกาล ศุลกา กร	นายจ้างควรแจ้งชาวต่างชาติระหว่างการทำงานในประเทศคำสั่งที่จะต้องปฏิบัติตามเช่นการตรวจสอบและ โรคติดต่อวิธีการป้องกันสูบบุหรี่ กฎหมายคุ้มครองสัตว์เป็นต้น และเทศกาลศุลกากรของเงินและข้อมูลอื่น ๆ
	3.กลไกการ จัดกา รเรือ งเรือ เรียน	(1)นายจ้างควรประกาศ1955สายด่วนให้ข้อมูลคำปรึกษาคุ้มครองแรงงาน รับเรื่องร้องเรียน (สายด่วน1955) (2)นายจ้างควรแจ้งสายด่วนกรมตำรวจ110รับแจ้งความทั่วประเทศและ113สายด่วนป้องกันผู้หญิงและเด็ก(การ ให้คำปรึกษาด้านการป้องกันการละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ)